

# 'นิวซีแลนด์' แซมปีการศึกษาโลก นศ.ไทยแท้เรียน! แลกงานดีหลังจบคอร์ส

“ที อีโคโนมิสต์” (THE ECONOMIST) เผยพลรจวัล Yidan รจวัลระดับสากล สำหรับประเทศที่มีนวัตกรรมด้านการวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการศึกษา ปรากฏว่า “นิวซีแลนด์” พวตขึ้นแท่นเป็นผู้นำสุดยอดเยี่ยมการศึกษาะดับโลก แซงหน้า แคนาดาและฟินแลนด์ที่หล่นไปเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ

ผลสำรวจล่าสุดของดิอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิทหรือ “อีไอยู” (The Economist Intelligence Unit : EIU) ฝายวิเคราะห์เศรษฐกิจของนิตยสาร วิเคราะห์ข่าวชื่อดังระดับโลก “ดิ อีโคโนมิสต์” (THE ECONOMIST) ได้ออกมา ประกาศรางวัล Yidan รางวัลระดับ สากลสำหรับประเทศที่มีนวัตกรรมด้าน การวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนา ด้านการศึกษาล่าสุด ระบุว่า ประเทศ นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีนวัตกรรม ด้านการวิจัยด้านการศึกษาและการ พัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

โดยประเมินจากระบบการศึกษา ใน 35 ประเทศทั่วโลก จาก 16 ตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมด้านนโยบายด้านการ ศึกษา ระบบการเรียนการสอน สิ่ง

แวดล้อมและสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย นิวซีแลนด์ได้คะแนนสูงสุด 88.9 ส่วน อันดับ 2 คือแคนาดา (86.7) อันดับ 3 ฟินแลนด์ (85.5) รองลงมาคือ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ขณะที่สหราชอาณาจักรอยู่อันดับ 6 ญี่ปุ่นอันดับ 7 ออสเตรเลียอันดับ 8 และสหรัฐอเมริก ำอันดับ 12

นิวซีแลนด์ได้รับคะแนนสูงสุดใน การเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะกับการเรียนการสอนมากที่สุด จากเหตุผล 2 ประการคือ สามารถให้ ความรู้เกี่ยวกับทักษะในอนาคต ด้าน ความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ในวงกว้าง แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและ ห่างไกล แต่ก็สามารถแข่งขันได้ทั่วโลก

ประการที่สอง คือรัฐบาลมีแนวทาง จัดการระบบการศึกษา โดยนำ เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งการจัดอันดับของ Yidan นี้ พิจารณาจาก 16 ตัวชี้วัดด้านนโยบาย ทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม สภาพทาง เศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมการ ศึกษาในช่วงอายุ 15 ถึง 24 ปี ทั้งในเรื่อง การศึกษาของครู ค่าเทอม การแนะแนว ด้านอาชีพในโรงเรียน ความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ต่างๆ และความหลากหลายทาง วัฒนธรรมด้วย นอกจากนี้ยังมีทิศทางการตัดสินใจของนักเรียน รวมถึงทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแก้



ปัญหา ความสามารถด้านการใช้ความคิด ผลตามกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย

นายจอห์น แลคซัน ผู้อำนวยการ ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยงานการศึกษา นิวซีแลนด์ กล่าวให้ ความเห็นว่า ฝายวิเคราะห์เศรษฐกิจ ของนิตยสาร “ดิ อีโคโนมิสต์” ระบุว่า การเตรียมความพร้อมและวางพื้นฐาน ให้เด็กนักเรียน พร้อมสู่การใช้ชีวิตและ

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และเศรษฐกิจโลกในอนาคต ถือเป็น ด้ขนี้อนาคตของระบบการศึกษาทั่วโลก

<b>Transport Journal</b>  Transport Journal Circulation: 50,000 Ad Rate: 1,250	<b>Section:</b> First Section/โลจิสติกส์เพื่อการศึกษา <b>วันที่:</b> เสาร์ 16 - อาทิตย์ 31 ธันวาคม 2560 <b>ปีที่:</b> 20 <b>ฉบับที่:</b> 843 <b>หน้า:</b> 18(กลาง)			<b>คลิป:</b> สีสี่
	<b>Col.Inch:</b> 85.39 <b>Ad Value:</b> 106,737.50 <b>PRValue (x3):</b> 320,212.50 <b>หัวข้อข่าว:</b> 'นิวซีแลนด์' แซมปีการศึกษาโลจนศ.ไทยแห่เรียน! แลกงานดีหลังจบคอร์ส			

ที่ต้องการวิธีที่จะผลิตบัณฑิตให้ทันกับ  
 ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก  
 ทั้งนี้สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง  
 ทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลนั้นได้นำมา  
 ซึ่งความท้าทายที่เยาวชนจะต้องช่วงชิง  
 โอกาสเพื่อประสบความสำเร็จใน  
 อนาคต ซึ่งความรู้ในวิชาเดิมๆ นั้นไม่  
 เพียงพอแล้วสำหรับนักเรียนในยุค  
 ปัจจุบันจำเป็นต้องมีทักษะในการแก้ไข  
 ปัญหา การแสดงความคิดที่หลากหลาย  
 และสอดคล้องกับโลกความเป็นจริง  
 มากขึ้น

ดังนั้น ระบบการศึกษาทั่วโลก  
 จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
 เพื่อตอบสนองและคาดการณ์ความ  
 ต้องการด้านทักษะในอนาคต และ  
 เตรียมพร้อมนักเรียนให้มีอาชีพที่หลากหลาย  
 หลายในศตวรรษที่ 21

นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล  
 ผู้จัดการตลาดประจำประเทศไทย  
 หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ กล่าวว่า  
 ปัจจุบันนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศ  
 เป้าหมายในอันดับต้นๆ ทางการศึกษา  
 ที่นักเรียนไทยจำนวนมากเลือกเดินทางไป  
 ไปศึกษาต่อมากกว่าเดิม จากที่เคยไป  
 ศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร  
 โดยปัจจุบันมีนักเรียนไทย  
 มากกว่า 3,000 คนได้เดินทางไปศึกษา  
 ต่อที่นิวซีแลนด์เพื่อเสริมสร้างโอกาส  
 การทำงานในระดับสากลผ่านระบบการ  
 ศึกษามาตรฐานระดับโลก 🌐